

# CHAYOซื้อหุ้นพอร์ตพารวย ส่งลงทุนธุรกิจอื่นต้นกำไรง่วง

**พื้นที่** - CHAYO ปักธงไตรมาส 2/2562 ซื้อหุ้นด้วยคุณภาพ เข้าบริหารเพิ่ม มูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท เล็งรับงานไม่น้อยกว่า 25-50% เสริมฐานมูลหนี้คงค้างในมือ ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 3.9 หมื่นล้านบาท ใส่เกียร์ธุรกิจปล่อยสินเชื่อเต็มสูบไตรมาส 3/2562 เป็นต้นไป แยมอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนธุรกิจอื่นๆ ที่หนุนกำไรเติบโต คาดได้ข้อสรุปครึ่งหลังปี 2562

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 2/2562 บริษัทยังคงเดินหน้าร่วมเสนอราคารับซื้อหุ้นด้วยคุณภาพจากสถาบันการเงินในประเทศเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง คาดว่าช่วงไตรมาส 2/2562 จะมีหุ้นที่มีหลักประกันทยอยออกมาประมาณ 2,000 ล้านบาท เมื่อต้นบริษัทคาดหวังจะได้นานราว 25-50% ของมูลค่ารวมดังกล่าว



สุชสันต์ ยศะสินธุ์

→ **อ่านต่อหน้า 31**

## CHAYO (ต่อจากหน้า 3)

หรือไม่น้อยกว่า 500-1,000 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทวางเป้าหมายจะซื้อหุ้นทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเข้ามาบริหารเพิ่มอย่างต่อเนื่อง มูลค่าไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท หากบริษัทได้รับหุ้นด้วยคุณภาพใหม่เข้ามาในพอร์ตบริหารเพิ่มจะเสริมฐานมูลหนี้คงค้างเพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันอยู่ที่ 39,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นที่ไม่มีหลักประกันประมาณ 36,000 ล้านบาท และหุ้นที่มีหลักประกันประมาณ 3,000 ล้านบาท จะช่วยสนับสนุนให้การเติบโตของรายได้ปี 2562 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่า 15%

### ● ใส่เกียร์ธุรกิจสินเชื่อ

ขณะที่ธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การบริหารของบริษัทย่อย "ชโย แคปปิตอล" ที่

ประกอบการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) และสินเชื่อ Nano Fiance) ปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาต (ไลเซนส์) ให้ประกอบกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขณะนี้ได้เริ่มทดลองระบบปล่อยสินเชื่อไปบ้างแล้วและมีการทยอยชำระเข้าระบบแล้ว จำนวน 100 ราย โดยในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 จะขยายการปล่อยสินเชื่อออกไปยังกลุ่มบุคคลภายนอกมากขึ้น คาดว่าไม่เกินไตรมาส 3/2562 จะเป็นการปล่อยสินเชื่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้บริษัทย่อย "ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส" คาดได้ข้อสรุปการลงทุนช่วงไตรมาส 3-4/2562 ปัจจุบันมีการซื้อที่ดินประมาณ 3-4 แปลง ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ธนาคารซื้อมาจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน (NPA) มาพัฒนาต่อยอด ขณะนี้บริษัทได้รับความ

สนใจจากผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4 รายเข้ามาพูดคุย โดย 2 รายดังกล่าวเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์สนใจจะเข้าร่วมทุน คาดว่า จะได้ข้อสรุปในช่วงครึ่งปีหลังนี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความสนใจและอยู่ระหว่างการศึกษารายการการลงทุน ทั้งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักและธุรกิจที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง กับธุรกิจหลัก แต่มีการเติบโตและบริหารจัดการธุรกิจที่ดี รวมถึงให้กำไรสุทธิได้ไม่น้อยกว่า 2 หลัก ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจา 1 ราย ซึ่งอยู่ในช่วงของการพิจารณาการลงทุนมีความเป็นไปได้ทั้งการร่วมทุน (JV) และการควบรวมกิจการ (M&A) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม คาดได้ข้อสรุปการลงทุนภายในช่วงครึ่งหลังปี 2562 นี้แน่นอน

### ● โบกเคาะเป้า 5 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ระบุความน่าสนใจ CHAYO ในทวิเคราะห์ว่า ปี 2562 บริษัทตั้งเป้าจะเดินหน้าประมูลหนี้ที่ก่อราว 10,000 ล้านบาท ตามเป้าหมาย อีกทั้งบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย Chayo Capital เพื่อทำธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคล โดยจะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ พนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน ลูกค้านิติบุคคลที่มีประวัติการชำระดี และลูกค้าอื่นๆ ที่มีศักยภาพ โดยตั้งเป้าจะปล่อยสินเชื่อปีละราว 200 ล้านบาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 นี้

ด้วยเป้าหมายดังกล่าว คาดว่าในอนาคตรายได้ดอกเบี้ย และกำไร ของ Chayo Capital จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนผลประกอบการโดยรวม คาดว่ากำไรปี 2562-64 จะเติบโตเฉลี่ยปีละราว 30% และมีโอกาสที่จะเติบโตสูงขึ้นไป (ภายใต้สมมติฐานการประมูลหนี้ปีละ 10,000 ล้านบาท และปล่อยสินเชื่อปีละ 200 ล้านบาท ไปเรื่อยๆ) จึงมอง CHAYO เป็นหุ้นเติบโตระยะยาว ทางฝ่ายวิเคราะห์ราคาเป้าหมาย 5 บาท อิง PBV 2.6 เท่า เริ่มต้นแนะนำด้วยคำแนะนำ "ซื้อ" 